

Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN
Một số kết quả đạt được trong công tác tham mưu
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

Kính thưa:

- Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đồng chí Trần Thanh Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ;
- Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham dự hội nghị.
- Thưa toàn thể đại biểu tham dự hội nghị!

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin gửi đến hội nghị tham luận: “Một số kết quả đạt được trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024”.

Kính thưa hội nghị!

Theo số liệu chuyên môn do Ban Tôn giáo tổng hợp, tính đến tháng 12/2024, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 08 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tịnh độ Cư sĩ và Cơ đốc Phục Lâm thuộc 13 tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại Việt Nam, với 148 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 383 cơ sở tôn giáo, 308 chức sắc, 682 chức việc, tổng số 254.949 tín đồ. Về tín ngưỡng, có 239 cơ sở tín ngưỡng, gồm: 163 cơ sở tín ngưỡng cộng đồng (10 Đình, 36 Đền, 78 Miếu, 39 Am); 59 Nhà thờ dòng họ và 17 công trình tín ngưỡng khác (01 Cốc, 01 Nhà tưởng niệm, 15 Tượng đài, bia, tháp).

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. phối hợp nắm tình hình, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Các lễ trọng tôn giáo như: lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh của Công giáo và Tin Lành; lễ Phật đản, lễ Vu lan báo hiếu của Phật giáo đều được hướng dẫn tổ chức trang nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự.

1. Kết quả đạt được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

- *Thứ nhất*, về kết quả giải quyết nhu cầu tôn giáo: Trong năm 2024, Ban Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh và Sở Nội vụ tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 75 hồ sơ, trong đó có 08 hồ sơ thuộc quyền giải quyết của UBND tỉnh và 67

hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. Tất cả các hồ sơ đều được tham mưu giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn theo quy định.

- *Thứ hai*, Ban Tôn giáo đã tham mưu Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các Quyết định công bố danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể: Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 công bố Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- *Thứ ba*, công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được mở rộng, tăng cường trên tất cả các phương diện, không chỉ là đối với các tổ chức tôn giáo hợp pháp mà còn ở trên phương diện ngăn ngừa các tổ chức bất hợp pháp, các tà đạo, đạo lạ như: tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với nhóm mạo xưng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”; Pháp luân công; các hoạt động của “tà đạo”, “đạo lạ” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

- *Thứ tư*, tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo:

Triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 50/KH-BNV ngày 29/12/2023 của Bộ Nội vụ về công tác đối với đạo Tin Lành trong đồng bào Mông giai đoạn 2024 – 2025; Quyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 13/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 18/4/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài trong tình hình mới; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thông báo số 87-TB/VPTW ngày 11/4/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị quán triệt chủ trương của Ban Bí thư về công tác tôn giáo; một số nội dung liên quan đến ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ).

- *Thứ năm*, công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo được thực hiện có hiệu quả dưới nhiều hình thức như: tranh thủ vận động chức sắc, chức việc thông qua thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết; tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 400 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- *Thứ sáu*, tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, quản lý các hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, Đại lễ Phật đản và khóa An cư Kiết hạ, Khóa tu - Hội trại giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam Bộ năm 2024.

- *Thứ bảy*, tham mưu Sở Nội vụ thông tin đến các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố về kết quả chuyến công tác của Đoàn liên ngành và chức sắc tôn giáo tại Hoa Kỳ; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nội vụ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Biên soạn tài liệu Nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các “hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ”, “tà đạo”.

- *Thứ tám*, tham mưu tổ chức tốt các Đoàn thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân dịp lễ tết, lễ trọng liên quan đến tôn giáo. Tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng đối với 55 Chi hội Tin lành thuộc Hệ phái Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã được thành lập trên địa bàn tỉnh; đi thăm, tranh thủ chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024; kiểm tra hoạt động của cơ sở tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo; làm việc với 03 giáo hạt và 08 giáo xứ trên địa bàn tỉnh; làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo.

Kính thưa toàn thể hội nghị, kính thưa quý vị đại biểu!

2. Hạn chế, tồn tại

Ngoài các kết quả đạt được kể trên, công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại các hạn chế nhất định.

Thứ nhất, bên cạnh sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện một số hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ như: Pháp luân công, Thanh hải Vô Thượng sư, Pháp môn Diệu Âm, Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ... và vẫn còn xảy ra tình trạng sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm chưa được cấp phép, xây dựng công trình tôn giáo chưa xin phép tại một số ít địa phương cơ sở... Mặc dù các vụ việc trên đã được cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương phát hiện, xử lý, nhưng vẫn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh trật tự trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Thứ hai, trong tháng 10 vừa qua, Đoàn Kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gồm các đơn vị: UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND thị xã Phước Long và Bình Long). Qua công tác kiểm tra đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhận diện mô hình tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức Phật giáo, việc giao đất, cấp GCNQSD đất cho tổ chức tôn giáo, việc cấp phép xây dựng công trình tôn giáo...; các địa phương chưa thật sự chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc địa bàn quản lý...

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục hạn chế, tồn tại đã chỉ ra của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như đã nêu trên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Tôn giáo đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đạt chất lượng, đúng yêu cầu.

Hai là, tham mưu giải quyết tốt các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Tham mưu khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại Kết luận của Đoàn Kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã chỉ ra. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo. Giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan tôn giáo. Làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với chính quyền các cấp và các tổ chức tôn giáo để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước cũng như các hoạt động tôn giáo không đúng theo quy định của pháp luật.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phân công nhiệm vụ; đề ra các chương trình công tác, các quy định nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác của công chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tham luận về “Một số kết quả đạt được trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024”. Cuối cùng, tôi xin trân thành cảm ơn Ban Tổ chức đã cho phép chúng tôi được phát biểu; trước thềm năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.